



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กจ. (ผ.บต.) โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๑๒

ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๕๗

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

เรียน ร.อ.สธ., ผชช. และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สธ.

ด้วย สธ. ได้มีประกาศลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.thailocaladmin.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายชลธิ์ ยิ่งตรง)

ผอ.กจ.



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น) และได้มีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ นั้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด จำนวน ๑๖ ราย รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ในบัญชีเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้บัญชีมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่หากมีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้มีการขึ้นบัญชีใหม่แล้ว ถือว่าบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

อนึ่ง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ที่ประสงค์จะขอทราบผลคะแนนของตนเองสามารถยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันและเวลาราชการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (อำนาจการ ระดับต้น)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(แบบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

ที่	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑	๒๒	นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น (นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร	
๒	๒๗	นายธีระชัย เลี้ยงประเสริฐ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ (ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร)	
๓	๒๘	นายธีระชัย แสนภูวา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	
๔	๖๒	นายสุชาติ สุขดี	ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการบริหารงานท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี	
๕	๔	พ.จ.อ.กาญจนกุล เทียนสุวรรณ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตาก (ปฏิบัติหน้าที่สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม)	
๖	๖๙	นายอิสระ ละอองสกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ ศูนย์อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	
๗	๓๕	นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี (ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช)	
๘	๘	นายขจร ศรีชวนโนทัย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี	

3

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

ที่	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๙	๕๑	นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น (นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม	
๑๐	๖๖	นายอภิสิทธิ์ วรรณตุง	ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น	
๑๑	๙	ว่าที่ ร.ต.ชรรค์ไชย ทันธิมา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดยโสธร	
๑๒	๗	นายเกรียงไกร สมเสนาะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ	
๑๓	๖๘	นายอาคม สุวรรณโน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี	
๑๔	๗๐	นายไอศูรย์ ดิรัตน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปฏิบัติหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น)	
๑๕	๑๕	นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง (ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์)	
๑๖	๓๖	นายพนมเทียน เส้งวัน	หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) กองการเจ้าหน้าที่	